

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

Thực hiện kế hoạch số 670/KH-BCĐ ngày 21 tháng 02 năm 2018 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh Thừa Thiên Huế về phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018; Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 với những nội dung, nhiệm vụ công tác trọng tâm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, tạo môi trường ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra và các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng năm 2018.

- Nâng cao vai trò của cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của lực lượng tự vệ kết hợp với Công an phường, xã, thị trấn trên địa bàn để bảo vệ cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ.

2. Yêu cầu

- Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động đề ra chủ trương, biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành các “điểm nóng”; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Thông tư liên ngành và các chương trình, kế hoạch phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; chú trọng công tác xây dựng lực lượng quần chúng nòng cốt tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

- Tổ chức đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2018 trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với việc quy định cơ quan phải đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công An.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh phát động phong trào thi đua năm 2018, với chủ đề: **“Chủ**

động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, nâng cao chất lượng, phong trào, vì nhân dân phục vụ". Trong đó, tập trung vào một số nội dung công tác trọng tâm sau:

1. Cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 14/5/2018 của Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới"; Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 07/10/2012 của Tỉnh ủy về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới"; Nghị quyết số 06/2014/NQ-CP ngày 21/01/2014 của Chính phủ về "Biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội"; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới"; Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 19/8/2014 của Bộ Công an, Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 17/11/2014 của Tỉnh ủy về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong đồng bào các tôn giáo",...

2. Tiếp tục quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào "Xóa đói, giảm nghèo"...; Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác cách mạng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội,...

3. Cán bộ công chức, viên chức và người lao động là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở. Chủ động nắm tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người; các nghị quyết liên tịch, các chương trình, kế hoạch phối hợp giữa Công an với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; tích cực tham gia quản lý, giáo dục cảm hóa những người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và các loại công cụ hỗ trợ.

4. Thường xuyên giáo dục vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng chủ động phòng chống

có hiệu quả mọi âm mưu thủ đoạn chiến lược “DBHB-BLLĐ” của các thế lực thù địch, kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực bài trừ các tệ nạn xã hội, bảo đảm đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, giữ vững ổn định chính trị góp phần xây dựng địa bàn an toàn làm chủ sẵn sàng chiến đấu. Làm tốt công tác tranh thủ, phát huy vai trò người có uy tín ở cộng đồng dân cư tham gia đảm bảo an ninh, trật tự và vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Làm tốt công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, mô hình quần chúng tự quản về an ninh, trật tự.

5. Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt đủ sức giải quyết các vụ việc về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở. Tăng cường các hoạt động giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng tổ chức, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, vận động cán bộ CNVC-NLĐ trong công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng môi trường văn hoá trong sạch lành mạnh, phát hiện và xử lý kịp thời các mâu thuẫn nảy sinh trong cơ quan đơn vị không để nảy sinh hiện tượng khiếu nại, khiếu tố.

6. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 34/CT-TW ngày 07/7/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Luật thi đua khen thưởng nhằm động viên kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở là cơ quan Thường trực giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ngành có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong toàn ngành.

2. Các đơn vị chủ động xây dựng nội dung, tổ chức phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ đến cán bộ công nhân viên với những nội dung, hình thức phù hợp điều kiện của đơn vị mình. Đồng thời tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 và báo cáo về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo cấp trên./.

Nơi nhận :

- Các đơn vị trong ngành (t/hiện);
- Công an tỉnh (b/c);
- Lưu VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Hùng

